



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1.เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, topnews, ejan, nationtv., Thebangkokinsight, thestandard, thainewsonline, springnews, ch7)

-กรมควบคุมโรค ออก 5 มาตรการด้านสาธารณสุข ดูแลชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป 1.ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 2.ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย (จีน อินเดีย) จะต้องมีการประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรักษาโควิด 19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจ หากพบว่าไม่มีเอกสารต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง ส่วนผู้ประกอบการกิจกรรมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทนได้ 3.กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ 4.ขอให้สายการบินยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน 5.สำหรับผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างเดินทางแนะนำให้รับการตรวจโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, hfocus, mcot, Thebangkokinsight, workpointtoday, tnnthailand)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากที่มียกนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในไทย ส่วนใหญ่จะไปตามแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง หรือวัดชื่อดังตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจากการประชุมเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการได้มีการเตรียมการ ตั้งแต่การเตรียมคน วัคซีนให้พนักงาน เตรียมสถานที่ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบรอบจรัล (Universal Prevention) ซึ่งถ้ามีความกังวลเรื่องวัดหรือสถานที่ต่างๆ ก็จะไปประสาน ก.วัฒนธรรม รวมถึง กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

สำหรับการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติ กรม คร.ได้เตรียมพื้นที่ใน กทม. ไว้ 2 จุด คือ ศูนย์การแพทย์บางรัก เปิดให้บริการทุกวัน และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรมการแพทย์ที่สถาบันโรคผิวหนัง ค่าบริการรวมวัคซีนแอสตราเซนเนกา 1,180 บาทต่อเข็ม และไฟเซอร์ 1,380 บาท พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ มีเป้าหมายให้มีจุดฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ 1 จุด ส่วนการรักษากรณีที่ชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด ให้รักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกในโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA Plus พนักงานมีความพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด และมี รพ.เอกชนคู่สัญญารองรับการตรวจโควิดให้ผู้เข้าพัก มีระบบส่งต่อผู้ป่วยถ้าติดเชื้อ แต่หากไม่ได้พักในโรงแรม SHA Plus ยังมีประกันสุขภาพที่สามารถเข้ารับการรักษาในรพ. เคลมได้ตามระบบ คาดว่านักท่องเที่ยวระยะแรกจะไม่มีมาก เช่น ประเทศจีน 3 เดือนแรกคาดว่าจะมี 3 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 5 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะที่หลังเปิดประเทศตั้งแต่ ต.ค.2565 ยังไม่พบการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ

สื่อแนะนำ : นสพ.แนวหน้า


-ศ.ดร.ทิวดา กมลเวช รองผู้ว่า กทม. เปิดจุดฉีดวัคซีน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. อาจพิจารณาจัดระบบฉีดวัคซีนให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน

- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร.ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวที่ 3.0-3.5% ประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยปีนี้อาจสูงได้ถึง 20-25 ล้านคน โดยในปี 2566 ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะมีนักธุรกิจจากจีนถึง 3,000 คน รวมถึงนักธุรกิจประเทศอื่นๆ

สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน

-นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึงกรณีจีนเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยจำนวนมาก ว่า ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ให้เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการและไม่ส่งผลกระทบต่อราคา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. เฝ้าระวังสายพันธุ์ย่อย</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, new1live, sonhdhitalk)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมคร. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบสายพันธุ์ XBB ในประเทศไทย ด้านนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BN.1.3 ซึ่งเป็นลูกหลานของ BA.2.75 ข้อมูลความสามารถในการหลบภูมิและแพร่เร็วใกล้เคียงกับ XBB.1.5 ที่พบในสหรัฐอเมริกา และมีความสามารถในการแพร่เชื้อใกล้เคียงกับ BA.2.75 ในไทย แต่มีความเหนือกว่าเล็กน้อยในเรื่องของการหลบภูมิคุ้มกัน อาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ง่าย แต่ไม่มีความแตกต่างเรื่องความรุนแรงที่ทำให้ผู้ป่วยอาการหนักหรือเสียชีวิตเร็วขึ้น</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, tnnthailand)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก เผยโอไมครอน XBB.1.5 ระบาดแล้ว 38 ประเทศ เป็นสายพันธุ์ที่ต่อภูมิคุ้มกันมากที่สุดที่เคยมีมา และคนไทยเรียนรู้จากประสบการณ์ป้องกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุด</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ออกคำแนะนำแก่นักเดินทาง สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะโดยสารเครื่องบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาานาน และที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 จากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่ XBB.1.5 ที่กลายพันธุ์จาก BA.2. ซึ่งพบแล้วใน 29 ประเทศ และกำลังระบาดอยู่ในสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึง 27.6% ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก จะประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินในวันที่ 27 ม.ค.นี้ เพื่อประเมินการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, pptvhd36)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ระบุว่า เชื้อไวรัสโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยหนัก แต่ยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปเกี่ยวกับความรุนแรงของเชื้อ เนื่องจากข้อมูลหลักในปัจจุบันมาจากในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น</p> <p>3. เด็กกับหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, hfocus, sonhdhitalk, ch7)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีคำแนะนำ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชาจุลชีววิทยาและเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำให้เด็กนักเรียนถอดหน้ากากอนามัยได้ ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรคหารือร่วมกับกรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบอบการติดเชื้อในเด็ก และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการเด็ก ระบาดวิทยา และการติดเชื้อ หลังจากนั้นให้จัดทำคำแนะนำต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สร.เห็นชอบแนวทาง SMI-V ดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, hfocus, thaigov, mcot, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการระบบบำบัด พื้นฟู ติดตามผู้ติดยาเสพติด โดยมี นพ.ยงยศ รองปลัด สธ. พญ.อัมพร อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.มานัส รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบใช้แนวทาง SMI-V ดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง นำร่อง 30 จังหวัด ก่อนขยายให้ครบทุกจังหวัด และเร่งเปิดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ให้ครบทุกจังหวัดเร็วที่สุด เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่มสีแดง พร้อมผลักดันการดูแลผู้ป่วยแบบ Home Ward ให้เป็นรูปธรรม</p>	
<p>รับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste” และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ผ่านการรับรอง จำนวน 58 ร้าน ทั้งนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือไปยังท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย อีก 5 แห่ง และยกระดับการพัฒนาร้านอาหารที่มีความพร้อมสู่ระดับ “ดีมาก หรือ Clean Food Good Taste Plus”</p>	
<p>เตรียมความพร้อมครู-พี่เลี้ยงเด็ก ป้องกันเหตุฉุกเฉิน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยครู พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการเตรียมความพร้อม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสียหายหรือผลกระทบที่ร้ายแรงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการซ้อมการเคลื่อนย้ายเด็กตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันภัยอันตราย</p>	
<p>ระวังอาหารเป็นพิษ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน - กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพช่วงเดือน ม.ค. จะมีวันเด็กและเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการแจกจ่ายอาหารและการจัดเลี้ยงรวมกลุ่ม มีความเสี่ยงพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้น มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ซึ่งอาจทำให้ช็อกหมดสติ ร่วมกับปวดศีรษะ กระจายน้ำ และอาจมีไข้ได้ การช่วยเหลือเบื้องต้นควรจิบสารละลายเกลือแร่บ่อยๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์โดยเร็ว แนะนำว่า ควรเลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด รูป รส กลิ่น สี ไม่ผิดปกติ และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"</p>	
<p>รพ.เมตตาฯ เตือนระวัง PM2.5 ภัยร้ายใกล้ดวงตา สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, mcot) - นพ.ไพโรจน์ สุริตันวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และยังกระทบถึงดวงตาดูด้วย โดยจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผิวดวงตาบริเวณที่มีการสัมผัสกับฝุ่น โดยทั่วไปฝุ่นขนาดเล็กอาจจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคือง แต่อากาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองตา แสบตา ฯลฯ เหล่านี้มักเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับดวงตา หากมีอาการตาแห้ง ระคายเคืองตา ตาแดง ช้ำตามาก ตาสู้แสงไม่ได้ ตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์</p>	
<p>ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (โลกวันนี้, แนวหน้า, thailandplus) - กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สสส. แดลงข่าวการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปภ.กทม.) สู่ (สปถ.เขต) ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้รวดเร็วทันเวลาและต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p>	
<p>ไทยเข้าสู่สังคม 2 วัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส - สถานการณ์เด็กเกิดใหม่น้อย เป็นวิกฤติเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในปี 2556 มีอัตราการเกิดใหม่ 780,000 คน แต่ในปี 2565 อัตราเด็กเกิดใหม่อยู่ที่ 5 แสนคน ลดลง 35.7% และคาดว่า ปี 2566 จะมีอัตราเด็กเกิดใหม่ 5 แสนกว่าคน อัตราการเกิดใหม่ต่ำมา 2 ปีแล้ว สอดคล้องกับข้อมูลกรมอนามัยที่อัตราการเกิดต่ำกว่า 6 แสนคนถือเป็นอัตราการเกิดที่วิกฤติในสังคม ขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่ส่วนหนึ่งยังมีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการดูแลเด็กเกิดใหม่ทุกคนตั้งแต่ในครรภ์ โดยเฉพาะแม่วัยรุ่น และต้องทำอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต</p>	
<p>4 ผู้สมัครชิงตำแหน่งผอ.อก. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thairath - อก. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาจำนวน 4 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการ จากการสมัครเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.อก. แทน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ซึ่งจะหมดวาระวันที่ 11 เม.ย.2566 ประกอบด้วย 1.นายนำพล แคนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 2.นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรม คร. 3.นพ.สัณชัย ชาสสมบัติ ผอ.องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และ 4.พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง</p>	
<p>โรงพยาบาลเอกชนเตรียมปรับขึ้นค่าบริการ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน - นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการแพทย์ใน ก.พาณิชย์ เผยถึงกรณีโรงพยาบาลเอกชนเตรียมปรับขึ้นค่าบริการและค่าบริการทางการแพทย์ อ่างสาเหตุต้นเหตุที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่าบริการแม่ข่ายไฟฟ้านั้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม กรมได้ประชุมร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยขอความร่วมมือและกำชับให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด หากโรงพยาบาลจะปรับขึ้นค่าบริการทางการแพทย์จะต้องแจ้งราคาค่าบริการมายังกรมก่อน เพื่อเผยแพร่ราคาค่าบริการผ่านเว็บไซต์กรมการแพทย์ใน เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจใช้บริการ</p>	
<p>มะเขือยาวสีเขียว สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 - จากกรณีที่ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้โพสต์รูปมะเขือยาวสีเขียวจัดจ้าน ซื้อมาจากร้านขายผัก ในตลาดตัวเมือง จ.ราชบุรี ราคา 30 บาท ซิมไป 1 ลูก รสชาติปรกติดี แต่กลัวอันตรายก็เลยเททิ้งไป ด้านผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ สาขาเคมีอินทรีย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ม.เกษตรศาสตร์ เผย มะเข็ยยาวที่เห็นเป็นสีเขียวสดผิดปกติ สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้สารปนเปื้อน ใช้สีผสมเข้าไป ทั้งนี้หากไม่มั่นใจให้ส่งมาตรวจได้ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมคุ้มครองผู้บริโภค แต่แนะนำผู้บริโภคให้งดรับประทาน</p> <p>อุบัติเหตุรถชนเด็กจ.พิจิตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.วิศิษฐ์ อภิสถิธีวิทยา นพ.สสจ.พิจิตร เปิดเผยว่าการเกิดอุบัติเหตุรถชนต้นชนประสานงาน 3 คันบนถนนสาย 115 ช่วงพิจิตร-สากเหล็ก บ้านเนินสมอ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร วันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิต 2 ราย และรักษาตัวที่รพ.พิจิตร 10 ราย อาการยังไม่ฟื้นคืนอันตราย มี 2 ราย มีญาตินักเรียนขอรับตัวไปรักษาต่อที่รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 1 ราย และแพทย์อนุญาตให้ไปพักรักษาตัวที่บ้าน 5 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดในพื้นที่กับทุกปัจจัยเสี่ยง สร้างความตระหนัก และปลอดภัยในการขับขี่</p>	